

NÂNG TẦM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VỀ NHỮNG TẤM GƯƠNG MẪU MỤC CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC

TS. NGUYỄN PHÚ TRƯỜNG
Ban Tuyên giáo Trung ương

Công tác tuyên truyền về tấm gương đạo đức, mẫu mực, gương sáng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước là một trong những nội dung quan trọng của công tác tuyên giáo, công tác xây dựng Đảng hiện nay. Từ đó, góp phần củng cố vững chắc, khẳng định những giá trị cốt lõi, chân lý tốt đẹp của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, vững tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước.

ĐỊNH HƯỚNG THÔNG TIN, TẠO SỨC LAN TỎA RỘNG LỚN

Trong những năm gần đây, công tác tuyên truyền về lãnh đạo Đảng, Nhà nước được nâng tầm, chú trọng triển khai hiệu quả, góp phần định hướng thông tin, dư luận xã hội, có sức lan tỏa rộng rãi trong nhân dân.

Hằng năm, Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng, ban hành đề cương và hướng dẫn tuyên truyền về thân thế sự nghiệp của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Chỉ tính riêng năm 2020, đã ban hành 40 hướng dẫn và tài liệu tuyên truyền, trong đó, trọng tâm là tuyên truyền kỷ niệm năm 90 năm Ngày thành lập Đảng, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm ngày sinh 100 và trên 100 năm lần đầu các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, Nhà nước như

các đồng chí: Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Duy Trinh, Lê Đức Anh, Tố Hữu. Năm 2021, Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục xây dựng đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp và đồng chí Lê Đức Thọ, 120 năm ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên, 130 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần... Đề cương tuyên truyền được xây dựng công phu, phổ biến đến từng chi bộ đã tạo điều kiện giúp đảng viên quán triệt, có nhận thức đầy đủ, sâu sắc thân thế, sự nghiệp, những cống hiến, đóng góp của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ, giai đoạn lịch sử.

Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các chương trình

cầu truyền hình, chương trình truyền hình trực tiếp chính luận - nghệ thuật, phim tài liệu nhân kỷ niệm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước như: Chương trình cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh “Sáng ngời ý chí Việt Nam”, Chương trình truyền hình trực tiếp chính luận nghệ thuật kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu “Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ”, Chương trình truyền hình trực tiếp chính luận - nghệ thuật kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh... Các chương trình đã thu hút sự quan tâm, để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong đông đảo nhân dân.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các bộ ngành, các trường đại học, các cơ quan tổ chức các hội thảo khoa học, triển khai nhiều công trình nghiên cứu, tổ chức các lễ kỷ niệm về lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.



Hội thảo khoa học: “Đồng chí Phùng Chí Kiên với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp tổ chức ngày 8/5/2021 bằng hình thức trực tuyến.

Qua đó, củng cố tư liệu, đúc rút ra những bài học kinh nghiệm có giá trị, đưa ra những khuyến nghị vận dụng trong quá trình xây dựng Đảng và đổi mới xây dựng phát triển đất nước. Trong năm 2020, nhiều hội thảo khoa học cấp quốc gia như hội thảo kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”, hội thảo kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh... được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Quốc hội, các tỉnh ủy, thành ủy phối hợp tổ chức đã thu hút đông đảo các nhà khoa học, cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia. Từ đó, một lần nữa khẳng định những di sản, đóng góp quý báu của các nhà cách mạng tiền bối cho sự nghiệp cách mạng và phát triển đất nước, tập trung ôn lại truyền thống và đưa ra nhiều khuyến nghị, giải pháp nhằm làm sáng tỏ con đường cách mạng Việt Nam, tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng, phát triển đất nước trong bối cảnh, điều kiện cách mạng mới.

Các cơ quan báo chí, văn hóa văn nghệ tiếp tục là lực lượng đi đầu đưa tin, bài, sáng tạo ra

những công trình, tác phẩm văn học, ca nhạc, mỹ thuật khắc họa tạo sức lan tỏa lớn, đưa tinh thần, tình cảm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến với đời sống, tình cảm của nhân dân. Trong những năm gần đây, đã xuất hiện thêm nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật, phim ảnh khắc họa và làm sáng rõ hơn tư tưởng, giá trị của nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiêu biểu qua các giai đoạn lịch sử cách mạng.

Các bộ, ngành, địa phương gắn với nơi sinh thành, hoạt động và đóng góp của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã chú trọng thực hiện công tác giáo dục lịch sử, tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm, tri ân, xây dựng các công trình, khu di tích, lưu niệm tạo nên những giá trị vật chất và tinh thần to lớn. Các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, nhất là Đoàn thanh niên thường xuyên tổ chức các cuộc hành trình về nguồn, cuộc thi tìm hiểu truyền thống lịch sử, đặc biệt là các cuộc thi trên internet đã thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia, góp phần nâng cao nhận thức cũng như củng cố tình cảm với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tạo động lực phấn đấu cống hiến đóng góp, đặc biệt là trong thanh, thiếu niên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền về những tấm gương đạo đức, mẫu mực của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong những năm qua cũng gặp không ít khó khăn thách thức. Sự bùng nổ của internet và sự chống phá của các thế lực thù địch, cộng hưởng cùng với sự thờ ơ, bàng quan của một bộ phận đảng viên và nhân dân đã tạo điều kiện hình thành “mảnh đất sống” cho những thông tin trái chiều, bôi nhọ, vu khống các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng và những kết quả công cuộc đổi mới xây dựng đất nước... Một thực tế đã được chỉ ra là, không ít cán bộ đảng viên dùng điện thoại thông minh, vào mạng xã hội chủ yếu tìm và đọc tin xấu, thông tin sai lệch trái chiều chứ ít lan tỏa những thông tin tốt đẹp, tích cực.

Công tác tuyên truyền ở một số ngành, địa phương, đơn vị thực hiện thiếu tính hệ thống, chưa thường xuyên liên tục. Nội dung, hình thức tuyên truyền chưa phong phú, thiếu sức sáng tạo và tính hấp dẫn, nhiều trường hợp còn khô cứng, chủ yếu qua văn bản, gây khó khăn trong tiếp cận. Không ít hoạt động tuyên truyền chưa kịp thời, chưa tạo sức lan tỏa và chưa thu hút sự quan tâm, tham gia của

nhân dân. Việc tuyên truyền chủ yếu tập trung diễn ra trong các đối tượng là cán bộ, đảng viên, những người vốn có nhận thức và được trang bị lý luận tương đối đầy đủ. Kết quả của các hội thảo khoa học mới chỉ hướng tới một số ít đối tượng, trong đó chủ yếu là các chuyên gia, nhà khoa học; kết quả phổ biến đến đông đảo đảng viên, nhân dân còn hạn chế. Nhiều clip, phim ngắn được xây dựng, lan truyền trên mạng xã hội về những nhân vật lịch sử, trong đó có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chưa được kiểm duyệt về nội dung và chất lượng. Việc xây dựng tượng đài công trình văn hóa ở một số địa phương chưa đảm bảo chất lượng, tính nghệ thuật, gây ra những hiểu lầm, bức xúc trong nhân dân.

TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP

Trong thời gian tới, để công tác tuyên truyền về tấm gương đạo đức, mẫu mực, gương sáng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đạt hiệu quả cao, cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau

Thứ nhất, công tác tuyên truyền bài bản, theo chiều sâu

Cần quán triệt quan điểm tuyên truyền về các tấm gương sáng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước là bộ phận quan trọng, nền tảng của công tác tuyên giáo, công tác xây dựng Đảng, một nhiệm vụ lâu dài nhưng cần được triển khai thường xuyên, liên tục.

Công tác tuyên truyền cần triển khai trên tất cả các “mặt trận”, các kênh thông tin, bằng tất cả các phương thức: tuyên

Công tác tuyên truyền về những tấm gương đạo đức, mẫu mực của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã được nâng tầm, chú trọng, triển khai hiệu quả, góp phần định hướng thông tin, dư luận xã hội, có sức lan tỏa rộng rãi trong nhân dân.

Đây là bộ phận quan trọng, nền tảng của công tác tuyên giáo, công tác xây dựng Đảng, một nhiệm vụ lâu dài nhưng cần được triển khai thường xuyên, liên tục.

truyền miệng; thông qua sinh hoạt chi hội, tổ hội, qua các câu lạc bộ; thông qua sử dụng hệ thống thông tin đại chúng; thông qua hoạt động thư viện, sách báo, tranh ảnh, nhà văn hóa, các câu lạc bộ; các hình thức trực quan như khẩu hiệu, panô, áp phích, tờ rơi...; thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tổ chức lễ hội truyền thống; thông qua các hoạt động tham quan thực tế, báo cáo điển hình, học tập gương người tốt việc tốt... đến tuyên truyền qua phim ảnh, internet, mạng xã hội... Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền, kết hợp các kênh tuyên truyền truyền thống và hiện đại, phát huy các kênh tuyên truyền qua internet, mạng xã hội; tuyên truyền thông qua sự tham gia của từng cá nhân đảng viên và mỗi người dân.

Bên cạnh việc quán triệt, tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác, khả năng “tự đề kháng” của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với những thông tin xấu, độc, những luận điệu tuyên truyền sai trái, bịa đặt, phá hoại của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị, cần tập trung phát huy vai trò chủ động của đảng viên, nhân dân trong công tác tuyên truyền. Phát huy phương châm “Lấy cái

đẹp dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực” để mỗi đảng viên, mỗi người dân chủ động, tự giác trở thành “chiến sỹ” trên lĩnh vực tuyên truyền, bảo vệ cái đúng, lan tỏa cái đẹp, cái tích cực. Nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn chủ động, đi đầu trong làm lan tỏa các thông tin tốt đẹp về các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, coi đó là nhiệm vụ quan trọng gắn với việc bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới.

Thứ hai, hiện đại hóa, chủ động “chiếm lĩnh” mặt trận thông tin.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong triển khai công tác tuyên truyền về các tấm gương lãnh đạo Đảng, Nhà nước, làm thất bại âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch trên Internet và mạng xã hội.

Đa dạng hóa các hình thức đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; phát huy vai trò lực lượng tham gia đấu tranh, gỡ bỏ, vô hiệu hóa các trang thông tin xấu, độc chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ và phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc; phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, nhất là giới

báo chí, văn nghệ sỹ, đoàn viên, thanh niên trong đấu tranh, đẩy lùi những thông tin tiêu cực trên không gian mạng. Tích cực ứng dụng những phương tiện truyền thông mới vào hoạt động báo chí, thông tin, tuyên truyền. Bên cạnh những hình thức tuyên truyền qua phim tài liệu, đề cương tuyên truyền..., cần quan tâm đầu tư xây dựng các bộ phim ngắn, các clip tuyên truyền về các gương sáng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đưa thông tin chính xác, rộng mở đến với đông đảo nhân dân.

Phát huy kinh nghiệm tuyên truyền trong những ngày đầu chống đại dịch COVID-19, để phản bác lại những thông tin giả trên mạng xã hội, các cơ quan báo chí, truyền thông đồng loạt hàng ngày đưa ra hàng trăm bài viết, hàng ngàn thông tin về COVID-19 mang đến kết quả như đánh giá của một số cơ quan thông tấn quốc tế lớn là “khiến tin giả không còn đất sống”. Trong công cuộc tuyên truyền về những tấm gương nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kinh nghiệm đó cần được vận dụng, phát huy, đưa tin bài sâu sắc, chất lượng đến với đông đảo nhân dân.

Bên cạnh các thông tin, bài viết mang tính hàn lâm, lý luận, nên có nhiều hơn những bài viết mang tính đại chúng, hướng tới các tầng lớp nhân dân. Phát huy vai trò xung kích, chủ lực của các cơ quan báo chí trong mở chuyên trang, chuyên mục, diễn đàn, tọa đàm tuyên truyền đậm nét về thân thế, sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Các trang thông tin điện tử, fanpage, group, blog, tài khoản mạng xã hội... của các tổ

chức Đảng, đoàn thể, đảng viên cần thường xuyên đăng tải, chia sẻ tin, bài làm lan tỏa mạnh những giá trị tốt đẹp, củng cố thêm niềm tin yêu của đảng viên, nhân dân đối với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tổ chức các chiến dịch truyền thông, lễ kỷ niệm, cung cấp thông tin chính thống, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, răn đe đối tượng vi phạm pháp luật, nâng cao cảnh giác, tăng sức “đề kháng” cho người dân khi tiếp cận thông tin. Vô hiệu hóa các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, phá hoại tư tưởng của các đối tượng, tổ chức phản động trong và ngoài nước, giành được thế chủ động trên lĩnh vực thông tin, tuyên truyền, bảo vệ chân lý và các giá trị tốt đẹp được nhiều thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước vun trồng, xây dựng.

Thứ ba, nâng cao năng lực, chọn trọng tâm, xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên truyền chất lượng, chuyên nghiệp.

Phát huy vai trò các cấp ủy đảng thống nhất trong nhận thức và hành động, quan tâm chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt, huy động sức mạnh tổng hợp mọi nguồn lực, trí tuệ, cơ chế chính sách phục vụ cuộc đấu tranh phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Phát huy sức mạnh đồng bộ của các cơ quan tuyên giáo, các cơ quan báo chí, truyền thông, thông tin tuyên truyền, cơ quan nghiên cứu khoa học; lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, các nhà nghiên cứu lý luận, các học giả, tập trung tuyên truyền các gương sáng lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đấu tranh phản

bác, ngăn chặn các luận điệu sai trái, độc hại của các thế lực thù địch tấn công phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, hệ thống quan điểm về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cao trình độ năng lực tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền. Lựa chọn, bồi dưỡng, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ lý luận chuyên nghiệp hoặc kiêm nhiệm có đủ bản lĩnh chính trị, năng lực, trình độ, tâm huyết tham gia cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng - lý luận. Phát huy vai trò của các đồng chí lão thành, hưu trí, giảng viên lý luận... có uy tín trong công tác đặc biệt này. Kết hợp tăng cường số lượng công trình, bài viết với tìm cơ chế, biện pháp, hình thức tuyên truyền phù hợp, tập trung lực lượng mũi nhọn tuyên truyền gắn với đấu tranh, phản bác trong từng thời điểm, với từng loại đối tượng, từng vấn đề cụ thể. Nghiên cứu ban hành quy định phổ biến, tuyên truyền công khai, rộng rãi các công trình nghiên cứu, bài viết phản bác có chất lượng, hàm lượng khoa học cao, sắc sảo, thuyết phục về lý luận và thực tiễn; mang tính hệ thống, toàn diện về mặt học thuật...

Tiếp tục nghiên cứu cụ thể hóa, pháp luật hóa đầy đủ các quan điểm chỉ đạo của Đảng về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ thể chế xã hội chủ nghĩa trong hệ thống pháp luật của Nhà nước một cách phù hợp, nhất là các bộ luật quan trọng liên quan đến nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. ■